

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO), Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ nhưng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện dự án; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân nếu phải di dời, quy trình thực hiện đầu tư dự án; làm rõ các cơ chế hỗ trợ của tỉnh xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn; chất lượng nguồn nước; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, chính quyền các địa phương để tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch; cơ chế hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế chôn lấp rác thải; phương án bố trí công chức cấp xã đối với những xã còn thiếu...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư thực hiện dự án công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối của liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO), Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ. Về trình tự, thủ tục thực hiện theo quy hoạch. Thống nhất chủ trương cho liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO), Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tiến hành nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư tại huyện Quỳnh Phụ; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc nghiên cứu, xem xét, trình dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương bảo đảm sự đồng thuận, nhất trí trong các bước, nội dung thực hiện. Thống nhất giao Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trên cơ sở chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, cơ quan, địa phương phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Đối với việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục quán triệt trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương quan điểm cấp nước sạch nông thôn là chương trình lớn, góp phần xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn đến 100% xã, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là phải bảo đảm duy trì, giữ vững hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, mục tiêu tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, có nơi còn thấp. Đồng chí thống nhất các giải pháp để ra trong báo cáo của UBND tỉnh đồng thời yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải có trách nhiệm bảo đảm duy trì hệ thống cấp nước sạch, bảo vệ công trình nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trong toàn tỉnh đạt trên 60%. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn chủ trì, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, chất lượng nước để phần đầu đạt mục tiêu số hộ sử dụng nước sạch. UBND tỉnh làm việc với Bộ Y tế bảo đảm thống nhất việc áp dụng tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt. Ban Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh giám sát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm chất lượng nguồn nước, quản lý giá trần bán nước theo quy định. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để thống nhất về cơ chế và cách tính hỗ trợ của tỉnh đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn đi đến sự đồng thuận, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng phối hợp thực hiện tốt các chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ưu tiên cho các hộ vay vốn đầu nối dùng nước sạch, tuyệt đối không cho các hộ vay vào mục đích đào giếng khơi, khoan giếng. Các cơ quan quản lý nhà nước làm tốt công tác quản lý nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bảo

đảm nguồn tài chính hàng năm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh.

Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã phải sử dụng dung cụ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ cho việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, không được sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ này vào mục đích khác. Đối với các doanh nghiệp khi đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn nếu được tỉnh chấp thuận thì căn cứ vào phạm vi, quy mô, công nghệ tính sẽ có cơ chế hỗ trợ cho từng dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải bảo đảm QCVN61-MT/2016/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thay thế Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt để trình HĐND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2017 là 3 tỷ đồng/xã. Điều kiện đối với xã được hỗ trợ là: hết năm

2016, xã đạt từ 14/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên, trong đó phải đạt 2 tiêu chí: hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và quốc phòng - an ninh; tại thời điểm tháng 6/2017, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, trường hợp có nợ đọng xây dựng cơ bản nhưng không quá 1 tỷ đồng và có khả năng thanh toán; đến hết năm 2017 đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới và không phát sinh nợ về xây dựng cơ bản.

Về tình hình biên chế công chức cấp xã hiện nay, toàn tỉnh còn thiếu 25 công chức bắt buộc và 392 công chức tăng thêm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm có đủ số lượng công chức bắt buộc theo quy định. Đối với những xã thiếu công chức tăng thêm thì chủ động bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ; nếu không bố trí được lập danh sách đề nghị huyện gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất bố trí cán bộ kiêm nhiệm và xây dựng chế độ cho cán bộ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Sáng ngày 4/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hải, huyện Tiên Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; điều động đồng chí Đỗ Như Lâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh đến nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Nguyễn Xuân Khánh và đồng chí Đỗ Như Lâm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí mong muốn 2 đồng chí phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nỗ lực, cố gắng đáp ứng yêu cầu công việc mới; đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ tạo điều kiện, giúp đỡ để 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Huyện Tiên Hải tập trung chỉ đạo, sớm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo xã Bắc Hải để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua đã tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác mới, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.



Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà triển khai lắp đặt đường ống nước trong phạm vi vùng dự án. Ảnh: MAI TRANG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

giao thông, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông giảm 636 vụ, giảm 229 người chết, giảm 1.004 người bị thương. Từ cuối năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, tình hình ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 33 vụ ùn tắc giao thông kéo dài...

Đạt được những kết quả trên là do có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia về công tác bảo đảm trật tự ATGT; sự vào cuộc, thực hiện nghiêm túc, kịp thời của các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai năm ATGT theo chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên". Ngoài ra còn có sự chỉ đạo và vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường. Các địa phương tiếp tục huy động các lực lượng như cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã, phường tham gia giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè, chống ùn tắc giao thông, lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ và đường sắt...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả các tỉnh, thành phố đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự ATGT thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng công trình đường bộ theo kế hoạch; tăng cường rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT trên hệ thống quốc lộ; tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, trước hết là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và phương tiện thủy nội địa, đơn vị vận tải hàng hóa đường bộ có xe ô tô tải trên 7 tấn chưa được kiểm tra trong giai đoạn 2013 - 2016; tiếp tục kiểm tra, ngăn chặn việc chèo hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, trong đó có kiểm tra đầu hiệu sử dụng ma túy... Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương cần tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự ATGT mùa mưa, bão; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để khắc phục kịp thời khi xảy ra các sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, cứu hộ, cứu nạn kịp thời...

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lý luận, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động; duy trì nền nếp và thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đã kết nạp được 141 đảng viên mới. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong khối cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, dân vận và văn phòng cấp ủy; xây dựng cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; thực hiện quy chế dân chủ; công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân hạn chế, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất phương hướng, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai quán triệt, học tập chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối và một số nội dung quan trọng khác.

SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; trong đó chú trọng tổ chức quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình nền dân sản xuất, kinh doanh giỏi; chú trọng công tác phát triển hội viên, bồi dưỡng hội viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng trong khu vực nông thôn...

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
Xử lưu động vụ án giết người**

Sáng ngày 4/7, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Tiên Hải, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Đức Văn, sinh năm 1998, trú tại thôn Quân Bắc Nam, xã Văn Trường (Tiên Hải), bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội giết người, quy định tại Khoản 2, Điều 93, Bộ luật Hình sự. Đồng đạo người dẫn đã đến tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 6/2/2017, tại quán bán nước giải khát của chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Bắc Trạch I, xã Văn Trường (Tiên Hải), nhóm của Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1998, Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1999, đều trú tại thôn Bắc Trạch II, xã Văn Trường (Tiên Hải), Phạm Văn Thái, sinh năm 1997, trú tại thôn Đông Quách, xã Nam Hà (Tiên Hải) đã vô cớ gây sự và đánh Vũ Đức Văn. Bực tức vì vô cớ bị đánh, Vũ Đức Văn đã chạy ra cốp xe lấy một dao nhọn dài 29cm để đánh lại, khi thấy Văn cầm dao Sơn bỏ chạy. Thấy vậy, Trung đã lấy chiếc gậy sắt có nắm tay màu đen (loại gậy rút thành 3 đoạn, dài 63cm) để đuổi theo Văn, khi Trung định vụt thì Văn quay lại áp sát và dùng dao đâm vào ngực trái của Trung một nhát. Cú đâm mạnh làm đứt xương sườn số 9, thủng cơ hoành, đứt cạnh ngoài thùy gan làm Trung chết trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ những hành vi phạm tội của Vũ Đức Văn. Xét thấy trong sự việc trên có phần lỗi của bị hại, sau khi gây án bị cáo đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú và khai báo thành khẩn. Áp dụng các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam, buộc bồi thường tiền mai táng phí, tiền tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại.

VŨ TIẾN

**CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ
Nhiều nỗ lực ngăn chặn ma túy**

Trên địa bàn huyện Vũ Thư hiện có 601 người nghiện ma túy (594 nam, 7 nữ) ở 29/30 xã, thị trấn; trong số này, đối tượng thường xuyên có mặt ở địa phương khoảng trên 300 người, số còn lại đi làm ăn xa, đang thi hành án tại các trại giam và trung tâm cai nghiện. Là huyện có nhiều người nghiện ma túy, do đó, thời gian qua, các đối tượng tội phạm đã tìm mọi cách đưa ma túy vào địa bàn để buôn bán, tổ chức sử dụng, gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Trung tá Đỗ Ngọc Khải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Vũ Thư cho biết: Những năm trước, tệ nạn ma túy chỉ tập trung ở các khu vực trung tâm huyện, chủ yếu rơi vào các đối tượng đưa đòi ăn chơi nhưng hiện nay ma túy đã len lỏi đến hầu hết các xã trong huyện (trên địa bàn huyện chỉ còn xã Hồng Lý chưa phát hiện người nghiện). Ma túy đã làm xáo trộn cuộc sống vốn yên tĩnh của nhiều vùng quê, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Để đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn nguy hiểm này, những năm qua, Công an huyện Vũ Thư đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội phạm ma túy. Hàng năm, Công an huyện phối hợp với chính quyền các địa phương phát động quần chúng nhân dân đấu tranh, phát hiện và tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xóm thôn an toàn, không có tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Cùng với đó, Công an huyện còn phối hợp với công an các xã, thị trấn rà soát các đối tượng nghi ngờ có liên quan đến ma túy để có kế hoạch đấu tranh xử lý. Riêng với những đối tượng nghiện ma túy, Công an huyện đã lập danh sách đưa

vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ, không cho lối kéo, rủ rê thanh niên tại địa bàn sa vào con đường nghiện ngập.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng đánh mạnh vào các đường dây, tụ điểm buôn

bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an huyện ma túy đã điều tra, khám phá trên 30 vụ án liên quan đến ma túy, qua đó đã phá nhiều điểm, tụ điểm phức tạp, chặt đứt các đường dây đưa ma túy vào địa

bàn. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2017), Công an huyện đã bắt 13 vụ mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Điển hình như: Hồi 20 giờ 30 phút ngày 3/6/2017, tại khu vực cổng Bệnh viện Đa



Công an huyện Vũ Thư thu giữ tang vật vụ án buôn bán ma túy.

NGUYỄN TÙNG